

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

สมัยสามัญที่ 3 /2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2563

ณ หอประชุมธรรมภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

.....

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิเจน แซ่ซ้อ	ประธานสภา อบต.	วิเจน แซ่ซ้อ	
2	นายวุฒิพงศ์ วงษ์วิสัย	รองประธานสภา อบต.	วุฒิพงศ์ วงษ์วิสัย	
3	นายเรวัตร แก้วเปี้ย	สมาชิกสภา อบต.ม.1	เรวัตร แก้วเปี้ย	
4	นายเป็ง ฟู่ใจ	สมาชิกสภา อบต.ม.1	เป็ง ฟู่ใจ	
5	นายแผน จันคุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ม.2	-	ลา
6	นายวีระศักดิ์ แจ่มตา	สมาชิกสภา อบต.ม.2	วีระศักดิ์ แจ่มตา	
7	นายสุข ทิจันทร์	สมาชิกสภา อบต.ม.3	สุข ทิจันทร์	
8	นายจักริน ทิพย์คำ	สมาชิกสภา อบต.ม.4	จักริน ทิพย์คำ	
9	น.ส.เขาวภา พิมพ์โพธิ์	สมาชิกสภา อบต.ม.4	-	ลา
10	นายเผ่า คำจ้อน	สมาชิกสภา อบต.ม.5	เผ่า คำจ้อน	
11	นายบุญเลิศ มั่นขวน	สมาชิกสภา อบต.ม.6	บุญเลิศ มั่นขวน	
12	นายบุญนาค การุณประชา	สมาชิกสภา อบต.ม.6	บุญนาค การุณประชา	
13	นายปาน นาครุ่ง	สมาชิกสภา อบต.ม.7	-	ลา
14	จ.ส.อ.อนันต์ ทิ้วงาม	สมาชิกสภา อบต.ม.8	อนันต์ ทิ้วงาม	

15	นางชลิฎา จันคุ่ม	สมาชิกสภา อบต.ม.9	ชลิฎา จันคุ่ม	
16	นายบุญสี ศรีทิพย์	สมาชิกสภา อบต.ม.9	-	ลา
17	นางกัจจิรา ไจมา	สมาชิกสภา อบต.ม.10	กัจจิรา ไจมา	
18	นายเฉลิม ตะมะ	สมาชิกสภา อบต.ม.10	เฉลิม ตะมะ	
19	นายสม นาคลอย	สมาชิกสภา อบต.ม.11	สม นาคลอย	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายอดุลย์ กันทะเรศรี	ปลัด อบต./เลขานุการสภา	อดุลย์ กันทะเรศรี	
2	นายมาตร อินมา	นายก อบต.	มาตร อินมา	

มาประชุม 15 คน

ไม่มาประชุม 4 คน (ลา)

ครบองค์ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งให้ประชุมทราบ

ประธานสภา ตามที่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบถึงการประชุมและระเบียบวาระการประชุม จึงขอกล่าวเปิดการประชุมสภา ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้วว่ามีข้อความตอนใดควรแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร

ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 จำนวน 15 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ประธานสภา ตามที่สภาฯ ได้มีมติในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 5 คน และให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 4 วัน ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น – 16.30 น ณ ห้องประชุม อบต.ชัยชุมพล ชั้น 2 นั้น ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติได้ทำการประชุมเพื่อแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดได้ยื่นญัตติขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แต่อย่างใด จึงขอรายงานผลให้ทราบดังนี้

ผลการพิจารณา

1. ชื่อข้อบัญญัติงบประมาณ ไม่มีผู้ใดแปรญัตติ
  2. หลักการและเหตุผล ไม่มีผู้ใดแปรญัตติ
  3. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่มีผู้ใดแปรญัตติ
- ไม่มีการขอสงวนคำแปรญัตติเนื่องจากไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ และไม่มีการขอสงวน

ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติในที่ประชุม

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

1) การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 2 และวาระที่ 3

เลขานุการสภา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น

ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปรายฯ ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 นี้ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแปรญัตติ จึงไม่มีการพิจารณาแต่อย่างใด ก็จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 3

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 3

ประธานสภา ในวาระที่ 3 นี้จะไม่มีการอภิปรายฯ ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้นจึงขอมติจากสมาชิกสภาว่ามีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือไม่ กรุณายกมือ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 15 เสียง

2)ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประธานสภา ด้วยผู้บริหารเสนอให้สภาพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ ขอให้เลขานุการดำเนินการ

เลขานุการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายไว้ไม่พอจ่าย

โอนเพิ่ม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุตรดิตถ์ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำใส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 180 เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร งบประมาณ 450,000 บาท เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และ แผนพัฒนาตำบลท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 6

โอนลดจาก ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ

-โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งไว้ 500,000บาทคงเหลือ500,000 บาท โอนครั้งนี้ 450,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท

โอนเพิ่ม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ นันทนาการ

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

-เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ตั้งไว้ 13,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ

โอนลดจาก ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ

-โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งไว้ 500,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท โอนครั้งนี้ 13,000 บาท คงเหลือ 37,000 บาท

ประธานสภา ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามเสนอ 15 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ

นายวุฒิพงศ์                   เรื่องปัญหาคนซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะรายทางมีปัญหาตลอด ซ่อมและก็ยังไม่ได้  
มีปัญหาเรื่องไปบ่อย หากเป็นไปได้ให้ผู้บริหารหาทางแก้ไข จะเปลี่ยนหรือจ้างคนทำไฟเพิ่มขึ้นก็ได้ ผাগไว้  
พิจารณา

ปลัด อบต.                    รับทราบปัญหาจะแจ้งกองช่างทราบต่อไป และให้รายงานการออกพื้นที่ซ่อมแซม  
ไฟให้ทราบเป็นรายวัน และสรุปเป็นรายเดือนให้ทราบ

นายวิระศักดิ์               ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน เกิดปัญหาน้ำขัง ลำเหมืองใน  
หมู่บ้านหัก 3 จุด น้ำทะลักไปหนองคำฮ้อย ส่งช่างไปสำรวจความเสียหายด้วย

จ.ส.อ อนันต์                 เกิดท่อตัน น้ำไหลออกไม่ได้ เกิดน้ำท่วมขัง

นายเป็ง พูใจ                 อยากให้ผู้บริหาร ให้แก้ไขปัญหาทางน้ำไหลออกจาก ร.ร. บ้านน้ำใส ลงท่อน้ำ  
ร.ร. ท่อเล็กเกินไป ระบายน้ำไม่ทัน

จ.ส.อ อนันต์                 ให้บริหารแจ้งกองช่างออกไปสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการเปิดปิดประตูน้ำ หน้าฝาย  
จอมแจ้ง อยากให้เพิ่มความสูงของหน้าฝายขึ้นอีก 20 นิ้ว และกำหนดให้มีคนเปิดปิดประตูน้ำหน้าฝายด้วย  
ประชาชนที่อยู่ได้น้ำ เช่น หมู่ 1 หมู่ 8 หมู่ 8 จะได้ใช้น้ำบ้าง

ปลัด อบต.                   แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ สมาชิกสภาต้องการให้ตั้งงบประมาณขยายเขต  
ไฟฟ้านั้นเนื่องจากไม่ได้มีโครงการในแผนพัฒนาปี2564แต่อย่างใด เช่น ของหมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 9 จึงแจ้ง  
ให้ทำคำร้องขอเพื่อจะได้ดำเนินการเพิ่มเติมแผนในปี 2564 และจัดทำคำขอให้สำนักงานการไฟฟ้าประมาณ  
การค่าใช้จ่ายต่อไป

นายเรวัตร                    อยากจะขอโคมไฟใหม่ไปเปลี่ยนในหมู่บ้าน

เลิกประชุมเวลา 10.00 น.

(ลงชื่อ)                    อดุลย์ คันทะเรศรี                   ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายอดุลย์ คันทะเรศรี)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

(ลงชื่อ)                    วิเจน แซ่ซ้อ                         ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายวิเจน แซ่ซ้อ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

ตรวจรายงานแล้วถูกต้อง

เขวภา พิมพ์โพธิ์	ชลิตา จันคุ้ม
(น.ส.เขวภา พิมพ์โพธิ์)	(นางชลิตา จันคุ้ม)
กรรมการตรวจ	กรรมการตรวจ